

ที่ ต.10/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลีอชแลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.loxley.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์

บริษัท ลีอชแลย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

และท่านยังสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หรือส่งมาที่อีเมล companysecretary@loxley.co.th

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอชแลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท